



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐโคลอมเบีย

- ประชาชนชาวโคลอมเบียลงประชามติ “ไม่เห็นชอบ” ข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มกบฏ FARC

๒. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

- ซาอุดีอาระเบียตัดลดเงินเดือนรัฐมนตรีและข้าราชการเป็นครั้งแรก

๑. สาธารณรัฐโคลอมเบีย : ประชาชนชาวโคลอมเบียลงประชามติ “ไม่เห็นชอบ” ข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มกบฏ FARC (๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ประชาชนชาวโคลอมเบียลงมติ “ไม่เห็นชอบ” ข้อตกลงสันติภาพกับกองกำลังปฏิวัติติดอาวุธโคลอมเบีย FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ด้วยผลคะแนนร้อยละ ๕๐.๒๔ โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียงร้อยละ ๔๐ เท่านั้น

ข้อตกลงสันติภาพดังกล่าว ได้มีการลงนามกันระหว่างนาย Juan Manuel Santos ประธานาธิบดีสาธารณรัฐโคลอมเบียและนาย Timoleon Jimenez หัวหน้ากลุ่มกบฏ FARC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ภายหลังจากเจรจานานกว่า ๔ ปี โดยการลงนามดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนชาวโคลอมเบียก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ นาย Santos กล่าวยอมรับผลการลงประชามติดังกล่าว และจะเดินทางทำงานเพื่อสันติภาพต่อไป พร้อมกล่าวว่า ปฏิบัติการหยุดยิงจะยังคงดำเนินต่อไป โดยจะสั่งการให้คณะเจรจาเดินทางไปเจรจากับหัวหน้ากลุ่ม FARC ที่คิวบา โดยจะไม่ล้มเลิกแผนสันติภาพนี้ จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง เพื่ออนาคตของประเทศที่ดีกว่าให้แก่ลูกหลานต่อไป

ด้านผู้นำกลุ่ม FARC หรือที่รู้จักในนาม Timochenko กล่าวว่า กองกำลังฝ่ายตนมีความมุ่งมั่นที่จะยุติสงคราม โดยได้ตกลงวางอาวุธหลังจากเกิดความขัดแย้งทางการเมืองมานานร่วม ๕๒ ปี ในขณะที่นักวิจารณ์ได้แสดงความเห็นว่า ข้อตกลงสันติภาพดังกล่าว เป็นการผ่อนปรนและอ่อนข้อต่อกลุ่มกบฏมากเกินไป

ด้านนาย Alvaro Uribe อดีตประธานาธิบดีโคลอมเบีย แกนนำฝ่าย “ไม่เห็นชอบ” ได้กล่าวว่า ชาวโคลอมเบียต้องการสันติภาพ แต่ข้อตกลงดังกล่าวจำเป็นต้องมีบทลงโทษแก่กลุ่ม FARC โดยต้องมีการจำคุกและห้ามเป็นสมาชิกรัฐสภา

การลงคะแนนประชามตินี้เป็นการลงคะแนนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โคลอมเบีย และรัฐบาลได้ตั้งความหวังไว้ว่าประชาชนจะเห็นชอบต่อแผนสันติภาพนี้

นาย Santos ประธานาธิบดีโคลอมเบีย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีแผนสำรองในการยุติสงครามซึ่งเข่นฆ่าผู้คนไปแล้วมากกว่า ๒๖๐,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม ผลการลงประชามติครั้งนี้ถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของนาย Santos ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้ให้คำมั่นว่า จะยุติความขัดแย้งที่เป็นเหตุให้มีผู้พลัดถิ่นประมาณ ๘ ล้านคน

ที่มา: www.bbc.co.uk (๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

www.aljazeera.com (๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย : ซาอุดีอาระเบียตัดลดเงินเดือนรัฐมนตรีและข้าราชการเป็นครั้งแรก (๒๗ กันยายน ๒๕๕๙)

รัฐบาลซาอุดีอาระเบียตัดเงินเดือนพนักงานของรัฐเป็นครั้งแรก หลังจากที่เงินรายได้ของประเทศลดลงจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

พระราชกฤษฎีกา ระบุว่า รัฐมนตรีจะถูกลดเงินเดือนร้อยละ ๒๐ และตัดเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการที่พักอาศัยและยานพาหนะของสมาชิกสภาที่ปรึกษา (Shura Council) ลงอีกร้อยละ ๑๕ ส่วนข้าราชการชั้นผู้น้อยจะถูกปรับขึ้นเงินเดือน รวมทั้งถูกจำกัดสิทธิการจ่ายค่าล่วงเวลาทำงานและวันหยุดพักผ่อนประจำปีด้วย

อนึ่ง ประชากรวัยทำงานชาวซาอุดีอาระเบียจะทำงานในภาครัฐประมาณ ๒ ใน ๓ โดยในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลใช้เงินงบประมาณในการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการมากถึงร้อยละ ๔๕ หรือราว ๑๒๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจัดหางบประมาณขาดดุลจำนวน ๙๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ กษัตริย์โมฮัมหมัด บิน ซาลมาน ได้เปิดเผยแผนการปฏิรูป “วิสัยทัศน์ ๒๕๗๓ หรือ Vision 2030” ซึ่งมีเป้าหมายลดรายจ่ายของรัฐบาลลงร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ โดยเริ่มดำเนินการในทศวรรษหน้า รวมทั้งเร่งรัดการจ้างงานในภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้ ประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียได้แสดงพลังสนับสนุนนโยบายนี้โดยเข้าไปแสดงความเห็นผ่านทวิตเตอร์ว่า “พวกเราคือพสกนิกรของกษัตริย์ซาลมาน” ในขณะที่ประชาชนบางส่วนแสดงความเห็นว่า เคยมีชีวิตที่ดีกว่าในสมัยของกษัตริย์อับดุลลาห์ซึ่งใช้นโยบายอัดฉีดเงินจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปเพิ่มเงินเดือนข้าราชการสร้างที่พักอาศัยและสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับคนว่างงาน

ที่มา: www.bbc.com (๒๗ กันยายน ๒๕๕๙)

news.xinhuanet.com (๒๖ กันยายน ๒๕๕๙)

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๖ ตุลาคม ๒๕๕๙